



ศูนย์ Nuad Thai Nordic: Training & Certification Center ณ ห้างสรรพสินค้า Mobilia, Malmö

## ยินดีต้อนรับสู่จดหมายข่าว Nuad Thai Nordic ฉบับแรกของปี 2023

เรามีข่าวอัปเดตหลายอย่างในเรื่องความก้าวหน้าของโครงการ ภายใต้การทำงานของไทยไวัส โดยเฉพาะเรื่อง การพัฒนามาตรฐานธุรกิจนวดไทยใน เมืองมัลเมอ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบในการทำโครงการนี้ และเราก็กำลังจะ ขยายโครงการออกไปในพื้นที่อื่น ๆ ของสวีเดน รวมทั้งประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มนอร์ดิกด้วย เรามีข่าวดีมากมาย ในไตรมาสแรกของปีนี้

### ศูนย์นวดไทยแห่งแรกในสวีเดน

#### โดยความร่วมมือระหว่างไทยไวัสและสถานเอกอัครราชทูตในกลุ่มประเทศนอร์ดิก

จากการที่ไทยไวัสได้ทำงานสนับสนุน ส่งเสริม และ พัฒนาศักยภาพของสตรีไทยในธุรกิจร้านนวดไทยใน สวีเดน โดยเฉพาะในเมืองมัลเมอมาเป็นเวลา 4 ปี นับจากปี 2019 โดยความร่วมมือกับเทศบาลเมือง มัลเมอ, NyföretagarCentrum Öresund และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ซึ่ง โครงการก็มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง



พิธีเปิดตัวศูนย์ NUAD THAI NORDIC: Training & Certification Center

โดยในปัจจุบัน โครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจ นวดไทย : มัลเมอโมเดล ที่เราได้เริ่มคิดกรองและ รับรองมาตรฐานร้านนวดไทยในเมืองมัลเมอมา ตั้งแต่ ปี 2021 จนตอนนี้มีร้านนวดไทยในโครงการ ที่ผ่านมาตรฐานทั้งในด้านการทำธุรกิจ และดำเนิน กิจการถูกต้องตามหลักการของหน่วยงานสิ่งแวดล้อม Miljöförvaltningen Malmö ทั้งหมด 10 ร้านด้วยกัน เป็นความภูมิใจของไทยไวัส

## ถึงเวลาขยายโครงการ

ในปี 2023 นี้ เราได้เดินทางมาถึงขั้นต่อไปของการทำงาน โดยเป็นปีแห่งการขยายโครงการไปยังพื้นที่อื่น ๆ เราต้องการที่จะสร้างร้านสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้น ทั่วประเทศสวีเดน รวมถึงการสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในเขต Nordic ที่มีเป้าหมายเดียวกัน เนื่องจากเมื่อคนไทยย้ายถิ่นฐานไปอยู่ประเทศใด ก็มักจะนำอาชีพหมวดไทยไปทำเป็นธุรกิจเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนี้สามารถทำได้ทุกประเทศทั่วโลก และเราเลือกที่จะทำงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านก่อนเป็นอันดับแรก

และนี่จึงเป็นที่มาของการก้าวไปอีกขั้นของเรา โดยในเดือนมีนาคม 2023 เราได้เปิดตัวศูนย์ Nuad Thai Nordic : Training & Certification Center ณ ห้างสรรพสินค้า Mobilia เมืองมัลเมอ ประเทศสวีเดนขึ้น โดยในพิธีเปิดตัวศูนย์ฯ เราได้รับเกียรติจากคุณ Carina Nilsson นายกเทศมนตรีเมืองมัลเมอ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของเมืองมัลเมอ ที่ได้สนับสนุนโครงการมาโดยตลอด และ เอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมพรียัส เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม มาร่วมในพิธีด้วย โดยร้านหมวดในโครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจหมวดไทย : มัลเมอ



สมาชิกโครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจหมวดไทยของเรา

โมเดล ก็ได้มาแสดงฝีมือในงานนี้ด้วย นอกจากนี้ เรายังได้รับเกียรติจาก เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน สมาคมรักษ์ไทยในเดนมาร์ก สมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ มาร่วมงานด้วย

นี่คือความร่วมมือครั้งแรก ระหว่างหน่วยงานรัฐของไทยในกลุ่มประเทศนอร์ดิก เพื่อทำงานส่งเสริมธุรกิจหมวดไทยร่วมกัน นับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับร้านหมวดไทยในประเทศแถบนี้ได้เป็นอย่างดี

โดย Nuad Thai Nordic : Training & Certification Center จะเป็นศูนย์ที่ให้ความรู้ครบวงจรที่มีตั้งแต่ ร้านหมวดตัวอย่าง ของการทำธุรกิจที่ยั่งยืนและมีบรรยากาศ โรงเรียนสอนหมวด สถานที่ฝึกงาน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการจัดทำธุรกิจ และสำนักงานที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานระหว่าง ประเทศสมาชิกของกลุ่มนอร์ดิกเพื่อขยายโมเดล Malmö ไปยังภูมิภาคนอร์ดิกต่อไป

ผู้ที่สนใจอยากให้ธุรกิจหมวดไทยของท่านได้รับการรับรองมาตรฐาน คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขั้นตอนการรับรองของเราได้ที่ [www.nuadthai.se](http://www.nuadthai.se)



เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมพรียัส เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม



Ellen Samuelsson, Hela Människan i Malmö



เจ้าหน้าที่เมืองมัลเมอ Niclas Olsson



คุณ แอม ปารีชาติ โอคคานนท์ ทีมงานไทยไวส์ และ คุณ Carina Nilsson นายกเทศมนตรีเมืองมัลเมอ

# ทำอย่างไรให้ธุรกิจของท่านได้รับการรับรองมาตรฐานจากไทยไวส์



คุณจินตนา หาญกล้า เจ้าของร้าน Mata Massage & hälsa เป็นหนึ่งในร้านที่ได้รับการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทย



## องค์ประกอบหลัก 4 ข้อ

ผู้ร้านนวดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทย โมเดล Malmö คือการสร้างมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการทำธุรกิจที่มีจรรยาบรรณ ร้านนวดที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการ และผ่านการรับรองมาตรฐานจะต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังต่อไปนี้

1. การสร้างมาตรฐานนวดไทยผ่านการฝึกอบรมวิชานวดมาอย่างน้อย 150 ชั่วโมง
2. การปฐมนิเทศเข้าสู่สังคมตามหลักการของประเทศสวีเดน และหากเป็นร้านนวดในกลุ่มประเทศนอร์ดิก ก็จะต้องผ่านเงื่อนไขของแต่ละประเทศที่ร้านตั้งอยู่
3. การฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท และการทำธุรกิจ โดยสามารถรับคำปรึกษาเป็นรายบุคคลจากทางโครงการได้

4. การตรวจสอบร้านนวดตามประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หากร้านนวดใดที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการ จะต้องผ่านหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งล้วนต้องใช้เวลาในการสั่งสมความรู้ เพื่อให้การทำธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ

ซึ่งร้านนวดที่ผ่านหลักเกณฑ์ และได้รับการรับรองมาตรฐานจะได้รับใบประกาศนียบัตร และสติ๊กเกอร์รับรองมาตรฐาน เพื่อนำไปติดไว้ที่หน้าร้าน เป็นการยืนยันคุณภาพและมาตรฐานของทางร้านได้เป็นอย่างดี



พิธีแจกประกาศนียบัตร รับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทย : มัลเมอโมเดลโดย เทศบาลเมืองมัลเมอ และ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง สตอกโฮล์ม (28 พฤศจิกายน 2021)

# หลักสูตรนวดไทยเพื่อการประกอบอาชีพกับไทยไอส

ไม่ต้องไปถึงเมืองไทยก็สามารถเรียนนวดไทยในสวีเดน เพื่อการประกอบอาชีพและรับ ใบประกาศนียบัตรนวดไทย (150 ชั่วโมง) จากกระทรวงสาธารณสุข ได้ ด้วย “หลักสูตรนวดไทยเพื่อการประกอบอาชีพกับไทยไอส” เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการก้าวเข้าสู่ธุรกิจนวดไทยในสวีเดน หรือ เจ้าของกิจการที่ต้องการพัฒนาทักษะของพนักงานในร้านหรือต้องการเรียนเสริมเพื่อรับใบประกาศนียบัตร

หลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เราสอนตั้งแต่พื้นฐานการนวดไทย ภายวิภาค สรีรวิทยา การตรวจหลักเวช จรรยาบรรณ ไปจนถึงหลักการ บริการลูกค้า การทำการตลาด โดยมีการทดสอบด้วย

ข้อสอบ 100 ข้อ ส่วนภาคปฏิบัติสอบนวดจริง และการประสบการณ์ให้บริการนวดลูกค้า โดยเรียนกับวิทยากร 5 วัน เป็นเวลา 50 ชั่วโมง เก็บเคสและสอบอีก 100 ชั่วโมง

คอร์สนวดไทยที่เหลือของเราสำหรับปี 2023 จะเริ่มในเดือนกันยายน และเดือนพฤศจิกายน ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ [www.nuadthai.se](http://www.nuadthai.se) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลด้านล่าง หรือหากอยากจะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ สามารถมาได้ที่ ห้างสรรพสินค้า Mobilia ชั้น 2 (ฝั่ง Willys) แล้วท่านจะรู้จัก “นวดไทย” Thai Massage ได้ดียิ่งขึ้น



สาธิตการกดจุด - นักเรียนหลักสูตรนวดไทยรุ่นที่ 1 ณ NUAD THAI NORDIC: Training & Certification Center



## นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น



เรายังคงเดินหน้าสร้างมาตรฐานธุรกิจนวดไทยในสวีเดนและกลุ่มประเทศนอร์ดิกอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณที่สนับสนุนการส่งเสริมศักยภาพของสตรีไทย!



[thaiwise.se](http://thaiwise.se)



[nuadthai.se](http://nuadthai.se)

## ติดต่อเรา

+ 46 76 035 32 78

LINE: ThaiWISE

Facebook: ThaiWISEMalmö

NuadThaiNordic